

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021**

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021 như sau:

#### **I. DIỄN BIẾN DỊCH BỆNH**

##### **1. Trong nước**

Từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 đợt dịch. Quy mô, địa bàn và mức độ lây lan qua mỗi đợt đều có xu hướng phức tạp hơn. Đến nay, dịch bệnh đã được ghi nhận tại 62/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc với 1.045.397 ca mắc, 23.270 ca tử vong; riêng đợt dịch thứ 4 ghi nhận 1.042.545 ca mắc và 23.235 ca tử vong.

Đợt dịch thứ 4 khởi đầu ngày 27/4/2021 với đa nguồn lây, đa chủng, đa ổ bệnh và đã xâm nhập sâu trong cộng đồng, xuất hiện ở mọi lứa tuổi, tấn công vào các khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở y tế, trường học, cơ quan hành chính, nhóm sinh hoạt tôn giáo... và tại các khu vực có mật độ dân cư cao làm số mắc tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Đến cuối tháng 5/2021 dịch bệnh bùng phát mạnh và bắt đầu có xu hướng lan rộng tại các tỉnh, thành trọng điểm kinh tế của khu vực miền Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh Bắc Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Trước diễn biến nhanh, phức tạp của dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội tại 19 tỉnh, thành phố kể từ ngày 19/7/2021. Trong thời gian này, các địa phương đã tăng cường triển khai tích cực, đồng bộ nhiều biện pháp giảm mắc, giảm tử vong, tăng cường xét nghiệm, đẩy mạnh tiêm chủng, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội nhờ đó dịch bệnh đã có chiều hướng biến chuyển tích cực.

Đợt dịch thứ 4 đã kéo dài hơn 6 tháng, đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt, nhưng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nam Bộ đang có các ca nhiễm cộng đồng không rõ nguồn lây, nguy cơ dịch bùng phát trở lại và lây lan trên diện rộng là rất lớn.

## **2. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau**

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau được đánh giá là tình ổn định nhất trong khu vực. Tính đến hết ngày 30/9/2021, tỉnh Cà Mau chỉ ghi nhận 369 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (trong đó có 40 ca cộng đồng, chiếm tỷ lệ 10,8% tổng số ca mắc); chủ yếu phát sinh trên địa bàn các đô thị, khu vực đông dân cư và được khống chế, kiểm soát kịp thời.

Tuy nhiên, sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 01/10/2021, số lượng người tự phát về Cà Mau tăng đột biến (cao điểm là trong 02 tuần đầu tháng 10, đặc biệt có ngày có khoảng 10.000 người tự phát về tỉnh), gây áp lực rất lớn cho tỉnh trong việc bố trí cách ly, điều trị và ngăn chặn lây nhiễm cho người dân trong tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, tỉnh Cà Mau đã nới lỏng việc kiểm soát người người, phương tiện ra/vào tỉnh và nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, đã xuất hiện nhiều ổ dịch với số ca mắc cộng đồng tăng đột biến (chỉ trong khoảng thời gian 01 tháng, số lượng ca mắc mới tăng gấp 10 lần, số lượng ca cộng đồng tăng gấp 20 lần số liệu lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9/2021). Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

## **II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO**

### **1. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch**

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 lần thứ nhất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban (Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 24/7/2021).

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo chủ chốt, Tỉnh ủy đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 lần thứ 2 do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban (Quyết định số 215-QĐ/TU ngày 15/8/2021) với thành phần được mở rộng, gồm đại diện các ban Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, có nhiệm vụ chỉ đạo đồng bộ, tổng thể công tác phòng, chống dịch; thành lập 09 tổ công tác phòng, chống dịch và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách trực tiếp địa bàn các huyện và thành phố Cà Mau.

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chỉ huy trưởng, ban hành Quy chế làm việc của Sở Chỉ huy; thành lập 03 Tiểu ban để tham mưu Sở Chỉ huy do 03 Phó Chủ tịch - Chỉ huy phó kiêm Trưởng Tiểu ban phụ trách từng mảng công việc chuyên sâu, như: công tác y tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, huy động và vận động xã hội, sản xuất và lưu thông hàng hóa, bảo đảm nguồn lực và thông tin truyền thông. Các tiểu ban đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên và triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động được phân công.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 09/9 huyện, thành phố và 101 xã, phường, thị trấn kiện toàn, tổ chức lại Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cùng cấp; chỉ đạo thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp xã, do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp làm Chỉ huy trưởng.

## 2. Những nội dung chỉ đạo trọng tâm

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc “sớm hơn 01 bước, cao hơn 01 cấp”; cụ thể:

- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, tỉnh đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần các Chỉ thị 15/CT-TTg, 16/CT-TTg, 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt và phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Phương án “ba mũi giáp công” gồm: kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn tỉnh với hơn 100 chốt kiểm soát đường bộ, đường thủy và đường biển; quyết liệt trong xét nghiệm, sàng lọc thật nhanh, chính xác, tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng để điều trị, cách ly theo quy định; củng cố 101 “pháo đài” cấp xã, tổ chức hoạt động có hiệu quả 5.861 tổ COVID-19 cộng đồng, với 17.874 người tham gia.

- Rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế, thuốc, tăng cường nguồn nhân lực và xây dựng các bệnh viện dã chiến để nâng cao năng lực thu dung, điều trị của tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng vắc xin kịp thời, hiệu quả theo mục tiêu đề ra, không để lãng phí, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin theo quy định; xây dựng lộ trình tiêm vắc xin cho trẻ em thận trọng, an toàn, khoa học.

- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về an sinh xã hội, nhất là việc triển khai kịp thời, hiệu quả các gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Xác định xã phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong hoạt động phòng chống dịch; đề cao khẩu hiệu “Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân”.

- Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Cà Mau với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

- Phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân Cà Mau đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Căn cứ quy định, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh và các địa phương đã khẩn trương, tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách; đã chủ động, linh hoạt bám sát tình hình và áp dụng các biện pháp phù hợp theo thẩm quyền. Nhiều địa phương đã có cách làm hay, mô hình hiệu quả, huy động hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch. Hầu hết các địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh và có nhiều chuyển biến tích cực, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH**

#### **1. Kiểm soát người, phương tiện ra/vào tỉnh**

Ngay từ thời điểm dịch bắt đầu phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh đã thành lập 04 Chốt kiểm soát đường bộ vào cửa ngõ của tỉnh; 03 Chốt kiểm soát đường thủy vào địa bàn tỉnh, với 318 lực lượng để kiểm soát người/phương tiện vào tỉnh.

Sau đó, với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo đã bố trí lực lượng và xây dựng kế hoạch ngăn chặn người từ ngoài tỉnh vào theo 03 vòng khép kín<sup>1</sup> với 108 chốt kiểm soát (07 chốt cấp tỉnh và 101 chốt cấp huyện), trong đó có 56 chốt đường bộ, 14 chốt đường thủy và 38 chốt cửa biển.

Ngoài ra, để kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển hàng hóa từ tỉnh khác vào, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định, điều kiện về người trên phương tiện, bến bãi, hành trình hoạt động của phương tiện và quy định tất cả người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện đều phải thực hiện test nhanh (không thu phí) khi vào tỉnh Cà Mau. Với việc làm trên, tỉnh Cà Mau đã cơ bản kiểm soát chặt chẽ nguồn lây lan dịch bệnh từ tỉnh khác vào và đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào ngày 29/8/2021.

Sau ngày 01/10/2021, trước tình hình người tự phát về Cà Mau với số lượng lớn, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp các điểm phân loại tạm thời để tránh tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát.

Hiện nay, tỉnh tiếp tục duy trì 21 chốt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh, gồm: 12 chốt đường biển, 03 chốt đường thủy, 04 chốt đường bộ của tỉnh và 02 chốt đường bộ của huyện Thới Bình. Số lượng người Cà Mau tạm trú ở các tỉnh, thành khác về tỉnh trung bình 50 người/ngày.

---

<sup>1</sup> Vòng 1: 108 chốt kiểm soát; vòng 2: 45 tổ tuần tra kiểm soát thực hiện việc tuần tra xuyên suốt trong nội địa, đặc biệt vào ban đêm và tại các khu vực giáp ranh với các tỉnh bạn, nơi có nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, đường mòn, lối tắt để kịp thời phát hiện các đối tượng lọt qua được các chốt kiểm soát vòng 1; 38 tổ phong trào, với 1.560 lực lượng thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và phát động phong trào quần chúng chủ động, kịp thời tố giác những đối tượng lạ mặt hoặc những người sinh sống, làm việc ngoài tỉnh trở về địa phương.

## 2. Công tác y tế

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Cà Mau; và giao Sở Y tế cập nhật, đánh giá cấp độ dịch hàng ngày để đảm bảo thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch với quy mô cấp xã.

Lũy kế đến hết ngày 16/11/2021, tỉnh Cà Mau có 4.923 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (trong đó có 1.644 ca cộng đồng, chiếm tỷ lệ 33,4% tổng số ca, bằng 0,14% tổng dân số; 1.022 ca thuộc nhóm những người tự phát về Cà Mau từ các tỉnh, thành phố khác).

### a) Về truy vết, cách ly

Tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giám sát, truy vết nhằm phát hiện sớm, ngăn ngừa dịch bệnh. Áp dụng các biện pháp công nghệ, chia sẻ thông tin trong hoạt động truy vết ca bệnh, người tiếp xúc. Tổ chức, điều phối hiệu quả các lực lượng hỗ trợ, phát huy mạnh mẽ vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng công an để tiến hành truy vết nhanh, khẩn trương ngay khi phát hiện ca bệnh và thực hiện cách ly kịp thời đối với các trường hợp có liên quan tới ca bệnh.

Các biện pháp tổ chức cách ly được điều chỉnh, cập nhật theo diễn biến dịch bệnh và năng lực cách ly của tỉnh. Trước ngày 01/10/2021, toàn tỉnh có khoảng 30 khu cách ly tập trung với sức chứa 2.500 giường. Sau ngày 01/10/2021, do lượng người tự phát về tỉnh tăng đột biến, bên cạnh sử dụng các khu cách ly tập trung đã chuẩn bị, tỉnh đã phải trưng dụng hầu như tất cả các điểm trường học có điều kiện thuận lợi để làm nơi cách ly tập trung (vào lúc cao điểm có gần 300 khu cách ly tập trung với sức chứa khoảng 27.000 giường). Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai việc cách ly y tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ và cách ly người từ vùng dịch về tỉnh, cách ly F1 tại nhà (đối với những gia đình đảm bảo yêu cầu về nhà ở) để hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo và giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung.

Thực hiện các biện pháp phong tỏa nhanh ngay khi phát hiện F0 để kịp thời khoanh vùng, cách ly; việc phong tỏa được thực hiện trên phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng (ban đầu có thể phong tỏa phạm vi tương đối rộng, sau đó thu hẹp dần dựa trên kết quả điều tra, truy vết dịch tễ). Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã tiến hành phong tỏa 106 khu với 16.740 hộ/64.941 khẩu; hiện còn 64 khu phong tỏa, với 11.993 hộ/46.822 khẩu<sup>2</sup>.

### b) Về công tác xét nghiệm

Tỉnh Cà Mau chọn việc thực hiện xét nghiệm, sàng lọc cộng đồng là một trong “ba mũi giáp công” chống dịch COVID-19. Thời gian qua, đã triển khai nhiều biện pháp xét nghiệm sàng lọc trong toàn dân, đảm bảo nhanh nhất, chính

<sup>2</sup> Trong đó: huyện Trần Văn Thời 14 khu, với 497 hộ/1.917 khẩu; huyện Đầm Dơi 13 khu, với 5.608 hộ/23.056 khẩu; thành phố Cà Mau 11 khu, với 394 hộ/1.442 khẩu; huyện Thới Bình 06 khu, với 472 hộ/1.963 khẩu; huyện U Minh 05 khu, với 703 hộ/2.669 khẩu; huyện Phú Tân 02 khu, với 2.124 hộ/8.188 khẩu; huyện Cái Nước 05 khu, với 239 hộ/722 khẩu; huyện Năm Căn 07 khu, với 1.859 hộ/6.482 khẩu; huyện Ngọc Hiển 01 khu, với 1 hộ/383 khẩu.

xác nhất; đặc biệt chủ động xét nghiệm “trước một bước”, không để khi phát hiện có ca nhiễm thì mới tổ chức xét nghiệm.

Công tác điều phối xét nghiệm, lấy mẫu ngày càng được nâng cao qua mỗi giai đoạn dịch, với sự tham gia của nhiều lực lượng (quân đội, công an, y tế, tình nguyện viên). Trước tháng 4/2021, tỉnh Cà Mau có 02 máy xét nghiệm với công suất 1.200 mẫu/ngày; hiện nay, toàn tỉnh có 10 máy xét nghiệm với công suất 9.200 mẫu/ngày.

Tổ chức xét nghiệm lưu động; kết hợp hiệu quả phương pháp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm RT-PCR; thực hiện việc gộp mẫu để làm tăng tốc độ xét nghiệm và giảm chi phí. Bên cạnh chỉ đạo thực hiện việc test nhanh tại các chốt, trạm kiểm soát người/phương tiện vào tỉnh; tỉnh đã hoàn thành việc test nhanh sàng lọc cộng đồng đã hoàn thành 01 đợt xét nghiệm (03 ngày 01 lần, 03 lần liên tiếp) cho 100% dân số khu vực nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, 80% dân số khu vực nguy cơ và 60% dân số khu vực bình thường mới (từ 12 tuổi trở lên). Hiện nay, tỉnh đang triển khai thực hiện việc xét nghiệm cộng đồng lần 02 và tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên tự xét nghiệm nhanh tại nhà để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã xét nghiệm PCR 346.082 mẫu/1.919.447 lượt người; xét nghiệm nhanh 875.554 mẫu/2.576.714 lượt người.

#### c) Về công tác điều trị

Ngay từ khi dịch bệnh phát sinh ở các tỉnh, thành khác, chưa xâm nhập vào Cà Mau, tỉnh đã chủ động chuẩn bị phương án tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với tổng số 240 giường bệnh tại 02 bệnh viện tỉnh và 08 bệnh viện tuyến huyện, trong đó có 40 giường điều trị cấp cứu cho bệnh nhân nặng.

Khi tình hình dịch bệnh phát sinh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong thời gian gần đây số người tự phát về Cà Mau rất đông, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo mở rộng thêm các giường điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế đang điều trị COVID-19, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 2.120 giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19; trong đó: 130 giường điều trị bệnh nhân tầng 3, 200 giường điều trị bệnh nhân tầng 2 và 1.790 giường điều trị bệnh nhân tầng 1.

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tỉnh đã thực hiện việc điều trị F0 tại nhà đối với những người đủ điều kiện và thực hiện thu dung điều trị F0 không triệu chứng tại cơ sở (sử dụng các điểm trường, nhà văn hóa, xí nghiệp... làm điểm thu dung). Đến nay, toàn tỉnh có 11 cơ sở điều trị tăng cường với 1.149 giường.

Các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thành lập các đội/trạm y tế lưu động trên địa bàn các xã, phường, thị trấn để kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân và các tổ y tế lưu động để theo dõi, quản lý người cách ly tại các khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Đến nay, đã ra quyết định thành lập 96 trạm y tế lưu động; tuy nhiên, do thiếu nguồn nhân lực nên chỉ có 43 trạm đủ điều kiện theo quy định.

Tập trung toàn lực để hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong, thực hiện hiệu quả việc phân tầng điều trị (mô hình tháp 3 tầng), trang bị hệ thống oxy y tế, nhất là hệ thống oxy lỏng cho các bệnh viện, oxy bình cho các bệnh viện để thực hiện hiệu

quả các biện pháp hỗ trợ hô hấp; huy động sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ sở y tế công lập và tư nhân, tuyến trên và tuyến dưới để tăng cường tối đa khả năng thu dung, điều trị bệnh nhân.

Lũy kế đến nay đã điều trị khỏi cho 2.398 bệnh nhân (chiếm tỷ lệ 48,7% trên tổng số ca mắc), 23 ca tử vong (chiếm tỷ lệ 0,5% trên tổng số ca mắc, những bệnh nhân này đều là người cao tuổi, sức khỏe đã yếu hoặc có nhiều bệnh nền). Hiện đang điều trị 2.587 người (có 85 ca tái dương tính); trong đó có 447 ca điều trị tại các cơ sở tăng cường, 443 ca điều trị tại nhà và 1.717 ca điều trị tại các cơ sở y tế (tầng 02 có 28 ca, tầng 03 có 16 ca).

#### d) Về công tác tiêm chủng

Trước tháng 4/2021, toàn tỉnh Cà Mau có 46 điểm tiêm vắc xin với năng lực tiêm 10.000 liều/ngày. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh tốc độ tiêm vắc xin để đạt miễn dịch cộng đồng, tỉnh tổ chức 180 điểm tiêm vắc xin với năng lực tiêm đạt 40.000 liều/ngày.

Triển khai thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm chủng theo chỉ đạo của Trung ương. Vắc xin đã được phân bổ theo thứ tự ưu tiên theo quy định. Cà Mau là một trong những tỉnh có tốc độ tiêm vắc xin nhanh nhất theo đánh giá của Bộ Y tế.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 16/11/2021, tỉnh Cà Mau đã tổ chức tiêm vắc xin cho 859.463 người, chiếm tỷ lệ 74,8% dân số, trong đó có 373.388 người hoàn thành tiêm mũi 2, chiếm tỷ lệ 32,5% dân số; đã hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 1 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

### 3. Công tác an sinh xã hội

#### a) Hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm lương thực, thực phẩm đã được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời. Bên cạnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định của Trung ương, tỉnh đã chủ động huy động nguồn lực, triển khai nhanh chóng các chương trình an sinh đến các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đánh giá của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cà Mau là một trong những tỉnh đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lũy kế đến nay đã ra quyết định hỗ trợ cho 226.072 đối tượng với tổng kinh phí 259,5 tỷ đồng; đã thực hiện hỗ trợ 204.296 đối tượng với tổng kinh phí khoảng 227 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 90,4% tổng số đối tượng đã được phê duyệt. Hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 24.828 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 2.889 người đã dừng tham gia với tổng số tiền hỗ trợ là 68,6 tỷ đồng; giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 1.203 đơn vị sử dụng lao động với kinh phí khoảng 19,6 tỷ đồng.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ tiền, lương thực, thực phẩm cho 63.637 lượt hộ khó khăn trong tỉnh với kinh phí trên 15 tỷ đồng; hỗ trợ 9.962 người đang tạm trú ngoài tỉnh với tổng kinh phí khoảng 7 tỷ đồng.





Ngoài ra, tỉnh đã tiếp nhận 2.862 tấn gạo do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ cấp, và phân bổ cho 190.882 đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Tổ chức đón công dân Cà Mau có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người già, phụ nữ mang thai, trẻ em...) đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, có nguyện vọng được trở về Cà Mau 03 đợt với 595 người.

#### b) Về giải quyết việc làm cho lao động

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lao động bị mất việc làm, đặc biệt là số lao động làm việc ở ngoài tỉnh, quay trở về Cà Mau sau khi các tỉnh, thành phía Nam nới lỏng việc giãn cách xã hội. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, thống kê số lượng lao động có nhu cầu tìm việc làm để thực hiện các giải pháp hỗ trợ, trong đó có nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch phục hồi thị trường lao động và hỗ trợ lao động tìm kiếm việc làm sau dịch COVID-19.

Hiện nay, số lượng lao động có nhu cầu giải quyết việc làm là 48.380 người; trong đó, có 23.368 lao động chưa xác định nơi làm việc, cần phải tư vấn định hướng hỗ trợ lao động thông qua thị trường lao động là người; 7.946 lao động cần hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, (trong đó khoảng 5.000 lao động có nhu cầu vay vốn, mức vay dự kiến 40 triệu đồng/lao động); 17.066 lao động có nhu cầu quay lại nơi làm việc và tìm việc ngoài tỉnh.

#### 4. Công tác an ninh, trật tự xã hội

An ninh trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Chủ động ban hành nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để chủ động kiểm soát tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đặc biệt, đã đảm bảo tốt an ninh trật tự trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội và thời điểm người lao động từ các tỉnh, thành phố quay về tỉnh Cà Mau với số lượng lớn.

Xây dựng các phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp, tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự; phương án tăng cường phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tập trung nắm, đánh giá, dự báo tình hình về chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch; phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuyên tạc, kích động, kêu gọi tụ tập biểu tình. An ninh tại các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư, khu phong tỏa... được bảo đảm, không để phát sinh điểm nóng phức tạp, gây bất ổn xã hội.

Nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tâm lý người dân. Đa số người dân chấp hành tốt các quy định về giãn cách xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận chưa thực hiện nghiêm các quy định. Các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Lũy kế đến nay, đã phát hiện 23.078 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; tiến hành xử phạt 7.114 trường hợp với số tiền khoảng 17,4 tỷ đồng.

## **5. Công tác sản xuất, lưu thông hàng hóa**

Thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là việc thu hoạch, vận chuyển, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa nông sản; thường xuyên cập nhật diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, tình hình xuất nhập khẩu các nước, thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp, nông dân để có kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa phù hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch vận động, hỗ trợ người dân Cà Mau gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ kết nối cung ứng hàng nông sản thiết yếu đến các tỉnh, thành phố có nhu cầu. Lũy kế, đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kết nối, tiêu thụ hơn 10.000 tấn nông sản, thủy sản.

Hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn sản xuất tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Chủ động đánh giá các phương án sản xuất an toàn; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với khả năng, điều kiện, nhu cầu của đơn vị và tình hình dịch bệnh tại địa phương; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm duy trì, sản xuất kinh doanh với an toàn, phòng chống dịch COVID-19 với mô hình “3 tại chỗ”, “01 cung đường, 02 điểm đến”.

Thống nhất quy trình trong hoạt động vận tải hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng để vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận lợi. Không để ứ ứ hàng hóa, đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Bên cạnh đó, cũng mạnh tay xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Tình hình cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chợ nông sản, chợ truyền thống tương đối ổn định, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

## **6. Công tác tài chính, hậu cần**

Huy động các nguồn tài chính, trang thiết bị từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác; cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thực sự cần thiết để dành nguồn lực cho phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tổng nguồn kinh phí hiện có phục vụ công tác phòng, chống dịch là 863,6 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 10,3 tỷ đồng; còn lại là ngân sách địa phương). Từ đầu năm 2021 đến nay, tổng kinh phí ngân sách địa phương đã bố trí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 569 tỷ đồng (bao gồm kinh phí mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện là 196,5 tỷ đồng; hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; hỗ trợ các chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 37/NQ-CP, Nghị quyết số 16/NQ-CP, Nghị quyết số 17/NQ-CP là 84,8 tỷ đồng; kinh phí xây dựng các bệnh viện dã chiến là 14 tỷ đồng...).

## **7. Công tác vận động và huy động xã hội hóa**

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác dân vận đã phát huy vai trò và đóng góp nhiều kết quả tích cực trong phòng, chống dịch.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Lũy kế đến nay, Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã nhận được 48,6 tỷ đồng tiền mặt và vật chất tương đương 25,4 tỷ đồng từ hơn 650 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân. Đã chi hỗ trợ 56,1 tỷ đồng (30,7 tỷ đồng tiền mặt và vật chất quy ra tiền khoảng 25,4 tỷ đồng).

Hưởng ứng công tác vận động, huy động trong phòng, chống dịch COVID-19, đã có rất nhiều mô hình các tổ, nhóm, tổ chức thiện nguyện, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu vực thực hiện giãn cách xã hội (gian hàng 0 đồng chia sẻ cùng khu cách ly, trao tặng suất ăn miễn phí; đội hình đi chợ thay, tặng quà, suất cơm động lực, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn và cư dân ở các điểm bị phong tỏa...); xuất hiện nhiều tấm gương tương thân, tương ái thể hiện truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc. Đặc biệt là trong thời điểm người dân từ vùng dịch tự phát trở về, cho thấy nghĩa đồng bào càng đậm nét hơn, cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chăm lo hơn 30.000 người, đảm bảo an sinh xã hội và an toàn.

## **8. Công tác truyền thông**

Các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội, mạng viễn thông đã lan toả mạnh Lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về phòng, chống dịch; thông tin tương đối kịp thời, chính xác, đầy đủ về công tác phòng, chống dịch với mục tiêu để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm. Trung bình mỗi ngày, các loại hình báo chí trong tỉnh đã đăng phát trên 15 tin bài; cơ quan báo chí thường trú, văn phòng đại diện, các cộng tác viên của các cơ quan báo chí Trung ương đăng phát trên 10 tin bài liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Xây dựng các thông điệp truyền thông về dịch COVID-19 qua mạng xã hội Zalo, Facebook; hệ thống chính quyền điện tử; Cổng dịch vụ công của tỉnh Cà Mau; cài đặt phần mềm tuyên truyền trên điện thoại thông minh...

Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã kể từ 27/4 đến nay đã có hơn 1.000 tin bài và hàng trăm lượt tuyên truyền lưu động các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; tình hình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp viễn thông nhắn tin qua các thuê bao di động các văn bản chỉ đạo mới về công tác phòng, chống dịch.

Triển khai quyết liệt các giải pháp về công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Phần mềm kiểm soát người và phương tiện về/đến tỉnh Cà Mau (có nhận diện AI), cấp giấy đi đường bằng mã QR-Code,...

## IV. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

### 1. Tồn tại, hạn chế

Mặc dù theo đánh giá của Bộ Y tế, Cà Mau là một trong số những tỉnh kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, các ổ dịch phát sinh trong cộng đồng đã được xử lý nhanh, kịp thời khoanh vùng, cách ly, không để lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác phòng, chống dịch của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục như sau:

- Tình hình dịch bệnh từng lúc diễn biến nhanh, phức tạp nên các biện pháp, quy định phòng, chống dịch phải thay đổi nhanh để thích ứng với tình hình, do đó đã có quá nhiều quy định được ban hành trong một thời gian ngắn, một số quy định ban hành áp dụng nhanh, khó thực hiện (không đủ thời gian chuẩn bị thực hiện quy định mới). Mặt khác, việc tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, nhất là tại cơ sở. Một số địa phương, đơn vị chậm cập nhật, tiếp thu, quán triệt các chủ trương, quy định mới nên lúng túng trong chỉ đạo, điều hành hoặc quá cứng nhắc, chưa linh hoạt trong việc áp dụng quy định đối với từng trường hợp cụ thể, phải chờ hướng dẫn từ cấp trên, gây bức xúc trong nhân dân.

- Hệ thống y tế còn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là y tế cơ sở và y tế dự phòng, chưa đáp ứng được yêu cầu khi dịch xảy ra. Tuy việc tổ chức xét nghiệm, điều trị, hậu cần... từng bước được nâng cao, điều phối hiệu quả hơn so với thời gian đầu phát sinh dịch bệnh, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục: tình trạng chậm trả kết quả xét nghiệm; việc chuẩn bị các trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm, vắc xin... chưa kịp thời, còn bị động, lúng túng; việc quản lý các phòng mạch, phòng khám tư nhân chưa chặt chẽ, còn tình trạng chưa khám sàng lọc hoặc chưa xử lý đúng quy định đối với các bệnh nhân có các dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2...

- Tuy đã có nhiều cố gắng, áp dụng công nghệ trong điều tra dịch tễ, truy vết để sàng lọc, tách F0, F1. Tuy nhiên, công tác điều tra, truy vết còn gặp nhiều khó khăn (đối tượng mất bình tĩnh, khai báo không chính xác; đối tượng vi phạm khai báo không thật...), một số vụ việc điều tra còn chậm, chưa chặt chẽ, còn chung chung, gây khó khăn trong việc khoanh vùng, xác định đối tượng, tiềm ẩn các trường hợp F1, F2 sót lọt trong cộng đồng.

- Việc quản lý các khu cách ly tập trung có nơi, có lúc chưa chặt chẽ; việc bố trí, sắp xếp các đối tượng cách ly tập trung một số nơi chưa hợp lý. Một số khu cách ly bước đầu từng điểm, từng nơi còn chưa có sự thống nhất chung trong cách quản lý, điều hành, còn có sự phân công chồng chéo giữa các bộ phận. Công tác kiểm tra, quản lý, tuyên truyền giáo dục trong các cơ sở cách ly tập trung về các quy định và biện pháp phòng, chống dịch còn có mặt hạn chế, nên người dân có lúc chưa chấp hành tốt quy định.

- Công tác truyền thông đôi lúc chưa được kịp thời, có thời điểm bị động, lúng túng, nhất là trong thời gian đầu của đợt dịch. Cơ chế cung cấp thông tin, nội dung, phương thức, lực lượng thông tin có lúc chưa thật hợp lý; sự phát triển của truyền thông xã hội gây khó khăn trong quản lý thông tin phòng, chống dịch, đặc biệt là thông tin sai sự thật, mang tính kích động. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch còn bộc lộ hạn chế, hiệu quả chưa cao.



- Công tác an sinh xã hội có lúc, có nơi chưa được kịp thời, bảo đảm, thủ tục hành chính còn phức tạp, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

- Ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định về phòng, chống dịch và các quy định khác.

## **2. Nguyên nhân**

### *Nguyên nhân khách quan*

- Đây là một đại dịch mới, chưa có tiền lệ, chưa từng xảy ra trên quy mô toàn cầu, ảnh hưởng lớn, nhiều mặt, hầu hết các nước chưa có nhiều kinh nghiệm và có các cách ứng xử khác nhau. Đợt dịch thứ 4 với biến chủng Delta lây nhiễm nhanh, mạnh, khó kiểm soát đối.

- Năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở còn nhiều hạn chế; nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở chưa chuẩn bị sẵn sàng.

### *Nguyên nhân chủ quan*

- Nhận thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch có nơi, có lúc chưa tương xứng với tình hình; còn tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi chưa có dịch hoặc dịch đã đi qua; ngược lại, khi có dịch lại hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh dẫn đến chưa phù hợp, thiếu thống nhất.

- Năng lực của cán bộ trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch có nơi, có lúc, có cấp còn hạn chế, chưa đồng đều.

## **V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI**

### **1. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện chiến lược lâu dài**

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân trong phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt hơn nữa công tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và phát huy tính tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu và cấp uỷ lãnh đạo trong phòng, chống dịch.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ sau khi ban hành, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động xây dựng và tổ chức lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 trên cơ sở độ bao phủ vắc xin, năng lực đáp ứng của hệ thống y tế và diễn biến dịch bệnh.

- Tập trung đầu tư, từng bước hiện đại hóa, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; huy động nguồn lực cho phòng, chống dịch, thúc đẩy xã hội hóa, kết hợp công tư; tiếp tục đào tạo nhân lực cho hệ thống y tế đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; có chính sách đặc thù, đãi ngộ đối với lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu.





- Đẩy mạnh thực hiện các chính sách, xã hội hóa công tác an sinh xã hội. Quan tâm chăm sóc sức khỏe, tâm lý của người dân. Bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch và tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bảo đảm an toàn, an ninh và các yêu cầu phòng, chống dịch.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, thống nhất một ứng dụng công nghệ bảo đảm kết nối, liên thông, thuận lợi khi sử dụng và an ninh, an toàn thông tin. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội, quảng bá hình ảnh tỉnh Cà Mau trong phòng, chống dịch và khôi phục sản xuất an toàn để góp phần thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, du lịch trong điều kiện bình thường mới; nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

## **2. Các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt**

- Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” để phục hồi sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, ổn định đời sống nhân dân. Tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp... trong quá trình thực hiện thích ứng an toàn.

- Tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với dịch COVID-19, trong đó xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó, tăng cường khả năng thu dung, điều trị, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế, điều trị trên địa bàn. Chủ động, thường xuyên cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn, điều chỉnh tiêu chí phân loại phù hợp với diễn biến tình hình dịch, độ bao phủ vắc xin và điều kiện thực tiễn.

- Thay đổi cách thức tổ chức xét nghiệm, cách ly và áp dụng các biện pháp chống dịch phù hợp diễn biến dịch bệnh (thường xuyên xét nghiệm sàng lọc, tách F0 ra khỏi cộng đồng, đặc biệt đối với những khu vực nguy cơ cao và đối tượng nguy cơ cao; khẩn trương, kịp thời truy vết F1; ưu tiên cách ly F1 tại nhà; điều trị tại nhà đối với các F0 đảm bảo điều kiện...), đồng thời giám sát chặt chẽ diễn biến dịch trên địa bàn để nhanh chóng xử lý các ổ dịch mới phát sinh.

- Tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc điều trị... đảm bảo nhu cầu ứng với các tình huống có số ca mắc theo cấp độ dịch; đặc biệt là chuẩn bị tốt việc triển khai điều trị F0 tại nhà, việc thu dung điều trị F0 tại cơ sở ngay từ khi mới phát hiện bệnh; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các khu điều trị tầng 3 để điều trị các ca chuyển nặng kịp thời, hạn chế tử vong.

- Đẩy nhanh và hoàn thành mục tiêu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, triển khai tiêm mũi tăng cường và thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em thận trọng, an toàn, khoa học.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định; bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy viên UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng khối NC-TH (Th);
- Lưu: VT, Ktr59/11.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lâm Văn Bi**